



ข่าวสภกรณ์

สภกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

<http://www.co-saving.mju.ac.th>



ปีที่ 31 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564

โครงการเงินกู้พิเศษ

“เสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิก”

โครงการดี ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มีเงินได้รายเดือนหรือใช้มากขึ้น ด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ และที่สำคัญสิ้นปียังได้รับเงินเจดีย์คืน

ขอเชิญชวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด หรือ 150 งวด หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้กับสถาบันการเงินอื่น เข้าร่วม “โครงการเงินกู้พิเศษเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิก” ในวงเงินกู้สูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 264 งวด

พิเศษสุด! สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระเริ่มต้นก่อนกำหนด

“รวมหนี้หลายสัญญามาเป็นสัญญาเดียว ได้วงชำระยาว มีเงินเหลือมากขึ้น”

เพื่อนำหลักฐานแห่งหนี้ และสลิปเงินเดือนติดต่อกับธนาคารได้ที่สำนักงานสภกรณ์ค่ะ

แวะมาปรึกษาเรานะคะ

เงินกู้สามัญเพื่อกู้เงินปันผล

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ สำหรับสมาชิกสภกรณ์ กู้เงินปันผลไม่ต้องจ่ายรายเดือน ไม่ต้องหาคนค้ำประกันให้ยุ่งยาก กับเงื่อนไขพิเศษสุด ๆ ดังนี้

✚ ใ้กู้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินปันผลปี 2563

✚ ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดเดียว โดยหักจากเงินปันผลประจำปี 2564

✚ อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 6 ต่อปี

✚ วงเงินกู้ให้หักเงินสวเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี (ถ้ามี)

✚ ยื่นกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เพื่อนำแบบหลักฐานสำเนาสมุดบัญชีที่รับเงินเดือน และรายงานเงินปันผลประจำปี 2563

สภกรณ์ปรับหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสภกรณ์ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน ให้สมาชิกสามารถถือหุ้นรายเดือนได้ตั้งแต่อัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือน (พิเศษเป็นหลักทรัพย์) สมาชิกที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอปรับเปลี่ยนค่าหุ้นรายเดือนได้จาก <http://www.co-saving.mju.ac.th/>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภกรณ์
เจ้าหน้าที่สภกรณ์ยินดีและเต็มใจบริการสมาชิกทุกท่านค่ะ

สภกรณ์เรียกเก็บค่าประกันชีวิตกลุ่มปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 รวม 4 งวด สภกรณ์จะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกลุ่มประจำปี 2565

✚ สมาชิกอายุตั้งแต่ 20 - 75 ปี ค่าเบี้ยประกัน 2,960 บาท สภกรณ์สมทบให้เป็นเงินคนละ 370 บาท เท่ากับทุนประกัน 100,000 บาท สมาชิกจ่ายเพียง 2,590 บาท สภกรณ์เรียกเก็บสมาชิกเดือนละ 647.50 บาท ทุนประกัน 800,000 บาท ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

✚ กลุ่มสมรส อายุตั้งแต่ 20 - 75 ปี และบุตรอายุตั้งแต่ 14 วัน ถึง 25 ปี เฉพาะที่ศึกษาอยู่ (ยังไม่ได้สมรส ยังไม่ได้ทำงาน) ค่าเบี้ยประกัน 300 บาท สภกรณ์เรียกเก็บเฉพาะสมาชิกที่ทำประกันให้กลุ่มสมรสและบุตรต่อรายเดือนละ 75 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท ความคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวกัน

ปี 2565 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ เดิมที่ต่อเนื่องจากปี 2564 เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการดี ๆ ได้ที่สำนักงานสภกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

“เป็นสภกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก”

ช่องทางแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติกำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก โดยกำหนดช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

📌 Web site : www.co-saving.mju.ac.th

📌 E-mail : mjucoop@gmail.com หรือ coopmju@mju.ac.th

📌 ส่วนประชาชน/บริษัทขนส่ง ตามที่อยู่ของสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

📌 ขึ้นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ :

- ผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
- ท่อรับฟังความคิดเห็น

ค่าธรรมเนียม App. : Maejo Co-op.

📌 โอนเงินฝากภายในบัญชีตนเองของสหกรณ์หรือโอนเงินฝากชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทไม่จำกัดวงเงิน **ฟรี** ไม่มีค่าธรรมเนียม

📌 ตอนเงินฝากหรือรับเงินกู้จากเงินพร้อมเปย์ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท มีค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเดือนละ 2 ครั้ง มากกว่า 2 ครั้ง สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท

📌 ฝากเงินเข้าบัญชีหรือชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทไม่จำกัดวงเงิน มีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง มากกว่า 1 ครั้ง สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

แจ้งข่าว!

ช่องทางการคืนดอกเบีย

สหกรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนดอกเบียให้สมาชิกที่ชำระหนี้เงินกู้ทุกวันที่สหกรณ์ประมวลผลส่งรายงานการเรียกเก็บให้วันคลิว มหาวิทยาลัย สมาชิกจะได้รับดอกเบียคืน โดยระบบจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (เล่มสีน้ำเงิน) ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น เพื่อใช้สำหรับรอรับการรับคืนดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝาก สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ แนะนำให้มาเปิดบัญชีเงินฝาก ฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100 บาท

สมาชิกที่ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน App. : Maejo Co-op. สามารถใช้บัญชีเดียวกันได้

คุยกันมุขสบาย

ถาม : ภูวินปันผลได้เท่าไร

ตอบ : ภูได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินปันผลปี 2563 ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนงวดเดียว โดยสหกรณ์หักจากเงินปันประจำปี 2564

ถาม : ออยากถูรวมหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : นำหลักฐานการเป็นหนี้ และสลิปเงินเดือนล่าสุด มาปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่สำนักงานสหกรณ์ได้เลยค่ะ

ถาม : ออยากลดหุ้นรายเดือนได้ไหมคะ

ตอบ : ตามระเบียบใหม่สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือน (ปิดเศษเป็นหลักทรัพย์)

ถาม : สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่าเบียประกันกลุ่มปี 2565 เมื่อไหร่คะ

ตอบ : สหกรณ์เรียกเก็บเงินค่าเบียประกันกลุ่มปี 2565 ตั้งแต่วันที่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 4 งวด งวดละ 647.50 บาท (ค่าเบียประกันคนละ 2,960 บาท สหกรณ์สมทบคนละ 370 บาท) สำหรับสมาชิกที่ทำประกันให้คู่สมรสและ/หรือบุตรต่อรายงวดละ 75 บาท

ถาม : มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ แต่ผูกบัญชีไม่ได้ ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ : สมาชิกต้องเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ (เล่มสีน้ำเงิน) เพียง 100 บาท ก็เปิดได้ค่ะ

ถาม : การผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : สมาชิกที่มีบัญชีประเภทออมทรัพย์ ให้เข้ามาดู “การจัดการบัญชี” → เลือกบัญชีออมทรัพย์ผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทย จากนั้น เลือกวิธีผูกบัญชีผ่าน Net Banking (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) หรือ บัตร ATM (เลขหน้าบัตรและรหัสผ่าน) ธ.กรุงไทย จากนั้น ทำตามขั้นตอนของระบบ

ถาม : ภูสามัญสิทธิ์ใครวัดโครงการ 2 ภูได้กี่เมื่อไหร่คะ

ตอบ : ภูได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ภูได้สูงสุด 400,000 บาท พ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด และมีหนี้คงเหลือหรือหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท